
 
                    การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร 
รัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา  
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๗ บัญญัติว่า ในการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับ  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน โดยในขณะนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อบังคับการประชุม
แล้ว จึงขออนุญาตใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ มาบังคับใช้ในการประชุมโดยอนุโลม 
จนกว่าจะมีข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาใช้บังคับ นอกจากนี้ ห้องประชุมอาจจะยังไม่พร้อมในบางประการ 
โดยได้หารือในเรื่องการจัดห้องประชุมร่วมกับรองประธานรัฐสภา พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยเมื่อวานนี้ 
อีกครั้ง ส าหรับทางด้านบนได้จัดไมโครโฟนไว้ ๔ ชุด ส าหรับให้สมาชิกรัฐสภาที่ต้องการอภิปราย และ
ขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
   จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม     ไม่มี 
  

(๒)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ไม่มี 
  

  (๓) รับรองรายงานการประชุม  
        - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
          ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   
          ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๖๒ 
          ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
          ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
        ที่ประชุมให้การรับรอง  
 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่าง
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
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 พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. .... น าเสนอหลักการและเหตุผลของร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... จากนั้นสมาชิกฯ 
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการใช้ข้อบังคับ โดยเฉพาะ 
ข้อ ๕๘ เกี่ยวกับการขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยใช้วิธีการลงคะแนนขานชื่ออีกครั้ง จะต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ว่ากรณีใดบ้างที่จะมีการลงคะแนนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดความขัดแย้ง รวมทั้ง
ควรก าหนดเรื่องการตีความข้อบังคับเกี่ยวกับการนับคะแนนให้ชัดเจน โดยต้องไม่เป็นการลงมติใหม่ และ 
ควรน าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาพิจารณาควบคู่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของประธานรัฐสภา เพ่ือจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและให้ข้อบังคับเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม  
ได้มีสมาชิกฯยืนยันว่าไม่ควรมีการแก้ไขข้อบังคับข้อ ๕๘ กรณีขอให้นับคะแนนและขานชื่อใหม่ เนื่องจาก 
เป็นหลักการที่ใช้มานานแล้ว และสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
   ประธานฯ ได้ชี้แจงกรณีการเสนอให้นับคะแนนใหม่ว่า เป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภา 
ประธานในที่ประชุมต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะข้อบังคับได้ก าหนดไว้ และผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่ก็ไม่ได้ก าหนด
เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่เคยลงคะแนนเดิม ซึ่งถ้าสมาชิกรัฐสภาเห็นว่าควรแก้ไขก็สามารถท าได้ในการแปรญัตติ
ต่อไป แต่ในครั้งต่อไปหากเกิดปัญหาในท านองเดียวกันอีกก็ยังคงต้องปฏิบัติเช่นเดิม  
  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จนเป็นเวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... ด้วยคะแนน ๕๙๘ เสียง 
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. .... จ านวน ๒๘ คน ก าหนด
ระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน  โดยนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 

                     เรื่องด่วน 
  ๑. พิ ธีสารแก้ ไข เพิ่ ม เติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซี ยน  ฉบับที่  ๔  
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ได้น าเสนอว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก ๓ เสา คือ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ 
และเสาว่าด้วยสังคมวัฒนธรรม โดยเสาเศรษฐกิจนั้น จากการเริ่มต้นในเรื่องการท าความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน ได้มีการด าเนินการตามล าดับ และมีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ส าหรับความตกลง 
ครั้งที่ ๔ จะขอให้รัฐสภาอนุมัติเพ่ิมเติมอีก ๒ เรื่อง คือ ๑. เพ่ือความเป็นเสรีในการลงทุนยิ่งขึ้น จึงขอเพ่ิมว่า 
ห้ามรัฐบาลก าหนดให้นักลงทุนต้องส่งออกสินค้าตามปริมาณและมูลค่าใด ๆ ก่อนที่จะขายในประเทศได้  
๒. ห้ามรัฐบาลก าหนดให้นักลงทุนต้องส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศไปขายที่ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ 
ต้องสามารถส่งออกได้โดยเสรี เพ่ือท าให้ข้อตกลงทางด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน  
มีความเป็นเสรียิ่งขึ้น และในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าจะต้องเพิ่มจ านวนข้อมากขึ้นอีกเพ่ือเพ่ิมความเป็นเสรี  
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อันเป็นเป้าหมายของการเปิดเสรีลงทุนในระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน ทั้งนี้ ข้อตกลงฉบับที่ ๔ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ช่วยให้เปิดการลงทุนโดยเสรีได้มากขึ้น ๒. สามารถช่วยสร้างความมั่นใจ และดึงดูด
นักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเพ่ือให้มาลงทุนในประเทศไทย และในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น รวมทั้ง
ดึงดูดให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศอาเซียนด้วยกันได้มากยิ่งขึ้น และ ๓. เป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่า 
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้นในอนาคต 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พิธีสาร
แก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ ไม่มีผลให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมาย รัฐบาล
จึงไม่จ าเป็นต้องเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับพิธีสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริม  
และสนับสนุนให้มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านการส่งออกและการน าเข้าในอนาคต นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า พิธีสารฉบับดังกล่าวเป็นการเขียนกฎกติกาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น เมื่อต้อง  
ท าการค้ากับประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ มักจะเกิดปัญหา รวมทั้งการท าข้อตกลง
ระหว่างประเทศควรมีรายละเอียดมากกว่านี้ และเปิดโอกาสให้รัฐสภาสามารถแปรญัตติได้ เพ่ือให้การท า
ข้อตกลงต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป 
  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายโชคดี  
แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับพิธีสาร
แก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ ด้วยคะแนน ๕๗๘ เสียง  
 

 ๒. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้น าเสนอว่า พิธีสารอนุวัติ 
ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ 
ของอาเซียน มีสาระส าคัญเช่นเดียวกับพิธีสารฉบับที่  ๗ ซึ่งเคยมีการลงนามและให้สัตยาบันไปแล้ว  
เพ่ือมุ่งขยายความร่วมมือในด้านการค้าบริการด้านการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยลดหรือ  
ยกเลิกข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบ
องค์การการค้าโลก (WTO) ส าหรับข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศไทยที่เพ่ิมเติม
ในการเจรจารอบที่ ๘ นี้ ได้แก่ ๑. การปรับปรุงข้อผูกพันในสาขาหลักทรัพย์ สาขาย่อยบริการจากการลงทุน 
(Access Management) โดยยกเลิกเงื่อนไขที่ก าหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย 
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ช าระแล้ว ในระยะ ๕ ปีแรก หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต และอนุญาต 
ให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการการลงทุนได้ถึงร้อยละร้อยของทุนที่ช าระแล้ว เพ่ือเป็น  
การยกระดับข้อผูกพันให้ เทียบเท่ากับกฎหมายของประเทศไทยที่ ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน ตั้งแต่  
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ปี ๒๕๕๕ และ ๒. การเจรจาทวิภาคีเพ่ือจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใน
พิธีสารฉบับที่ ๘ เป็นการเจราจาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งข้อผูกพันดังกล่าวเปิดโอกาส  
ให้ธนาคารพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเข้าสู่ตลาดระหว่างกันได้บนหลักการต่างตอบแทน แ ละให้มี 
ความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตและการก ากับ
ของหน่วยงานก ากับดูแลภาคการเงินของทั้งสองประเทศ โดยพิธีสารฉบับนี้จะเป็นส่วนส าคัญของการส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงลึกและกว้างให้มากข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ บริบท
ของการเจรจาเปิดเสรีการค้าฉบับนี้ ยั งอยู่บน พ้ืนฐานของหลักคิดเดิม ๆ  เมื่อ ๒๕ ปีที่ แล้วในเรื่อง 
การถือครองหุ้น และการเปิดสาขา ดังนั้นหากยังเจรจาในแนวนี้จะท าให้ไม่ทันโลก เพราะเทคโนโลยีท าให้
ระบบการท าธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ไทยควรเข้าสู่ยุคที่เปิดให้ผู้ให้บริการสามารถ 
ขอใบอนุญาตได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมการการแข่งขันที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ด้านการให้บริการทางการเงิน
แบบ Social Banking คือการแข่งขันระหว่างธนาคารกับ Non-Bank จึงควรยกระดับการพิจารณาเรื่องการค้า
บริการด้านการเงินในระดับอาเซียน โดยเฉพาะแนวทางการแข่งขันด้านการเงินของธนาคารกับบริษัท  
ทีจ่ะเข้ามาให้บริการทางการเงินในอนาคต 
  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายอุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับพิธีสารอนุวัติ 
ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ 
ของอาเซียน คะแนน ๕๔๑ เสียง 
 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ 
  นายวิษณุ   เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลว่า  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายในเชิงปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหลักการส าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติคือการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี โดยเพ่ิมมาตรา ๒๐ ตรี ซึ่งระบบการไกล่ เกลี่ยก่อนฟ้องคดีนั้น 
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี  
โดยคู่กรณีสามารถร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้ประนีประนอมด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากตกลงกันได้ 
ก็อาจขอให้ศาลมีค าพิพากษาตามยอมได้ทันที ท าให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการฟ้องคดี อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องสูญเสียใน 
การด าเนินคดีอันจะยังประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนด
มาตรการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องคดซีึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่คู่ความและประชาชนในการยุติข้อพิพาทด้วย 
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หลักสมานฉันท์และสันติวิธีด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่ทุกฝาย อีกทั้ ง  
ยังเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และท าให้ศาลอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ คุณภาพ
ของผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย การให้ศาลซึ่งมีอ านาจตุลาการ
สามารถออกกฎมาบังคับใช้ในการพิจารณาความและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการับรองโดยไม่ผ่านรัฐสภานั้น 
เป็นการใช้อ านาจตุลาการที่มากเกินไป และการท าสัญญาประนีประนอมยอมความส่วนใหญ่คนที่มีอ านาจ
ต่อรองน้อยคือประชาชนซึ่งเป็นหนี้และสุดท้ายถูกยึดทรัพย์  
  หลั งจากที่ สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เป็ น เวลาพอสมควรแล้ ว  
นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้องคดี) ด้วยคะแนน ๓๖๐ เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้องคดี) จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๗ วัน   
 

  ๔. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ 
  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
ได้น าเสนอว่าสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้ออสเตรเลีย จีน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ลงนามร่วมกัน 
ในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยการก าหนดปริมาณโควตาราย
ประเทศส าหรับการน าเข้าข้าวมายังสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  
  ๑. โควตาภาษีสินค้าข้าวของสาธารณรัฐเกาหลีปริมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐๘,๗๐๐ ตัน จะถูก
จัดสรรเป็น (๑) โควตารายประเทศ ให้แก่ ออสเตรเลีย ๑๕,๕๙๕ ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๕๗,๑๙๕ ตัน 
ไทย ๒๘,๔๙๔ ตัน สหรัฐอเมริกา ๑๓๒,๓๐๔ ตัน และเวียดนาม ๕๕,๑๑๒ ตัน และ (๒) โควตาทั่วไปส าหรับ
สมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศ ปริมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน  
  ๒. สาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนให้การประมูลการน าเข้าข้าวภายใต้โควตารายประเทศ 
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมูลข้าวของสาธารณรัฐเกาหลี 
จะสงวนสิทธิ์ในการประมูลใหม่ หากราคาที่ยื่นเสนอในการประมูลมีราคาสูงอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาข้าวในตลาดโลกส าหรับชนิดและคุณภาพของข้าวที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถหาข้อสรุป 
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การประมูลภายใต้โควตารายประเทศไต้ภายใน ๓ ครั้ง หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการการประมูลอาจน า
โควตารายประเทศนั้นมาเปิดการประมูลใหม่ภายใต้โควตาทั่วไปซึ่งจะเป็นโควตารายปี  
 ๓. ภาคีทั้ง ๕ ประเทศภายใต้ร่างความตกลงนี้ อาจขอหารือกับสาธารณรัฐเกาหลี
เกี่ยวกับโควตาภาษีสินค้าข้าวได้ โดยให้มีการหารือภายใน ๓๐ วันหลังจากมีการยื่นค าขอ หรือโดยเร็วที่สุด 
หลังครบก าหนดเวลา ๓๐ วันดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
  ๔. ในปีที่ ๑๐ หลังจากความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สาธารณรัฐเกาหลีอาจทบทวน
ปริมาณการจัดสรรโควตารายประเทศตามที่ระบุไว้ในความตกลงนี้ โดยพิจารณาจากความต้องการในประเทศ
และสถานการณ์การค้าข้าวโลก อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐเกาหลีจะไม่ปรับปริมาณโควตารายประเทศ  
หากภาคทีั้ง ๕ ไม่ยินยอม  
  ร่างความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น การเร่ง
ด าเนินการลงนามในร่างความตกลงฯ จะส่งผลให้ไทยได้ประโยชน์จากปริมาณโควตารายประเทศที่สาธารณรัฐ
เกาหลีจัดสรรให้แก่ไทย ซึ่งจะช่วยรักษาตลาดข้าวของไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่สูญเสียไปในช่วงปี ๒๕๕๘ -
๒๕๖๒ ซึ่งหากไม่ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการส่งออกข้าว
จากโควตารายประเทศที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรให้แก่ไทยได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดสินค้า 
ข้าวในสาธารณรัฐเกาหลีในระยะยาวได้ เนื่องจากภาคีอ่ืนที่ได้ลงนามในร่างความตกลงฯ และเป็นคู่แข่งส าคัญ 
ของไทยในการส่งออกสินค้าข้าว จะได้รับประโยชน์จากปริมาณโควตารายประเทศที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรร
ให้ตั้งแต่วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ประเทศ
ไทยถูกประเทศคู่แข่งในตลาดส่งออกข้าวแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดส่งออกเดิม
อย่างสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการก าหนดปริมาณท าให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งอ่ืน ๆ ในตลาด และได้รับการจัดสรร
โควตาลดลง การจัดท าร่างข้อตกลงฉบับนี้ จึงอาจเป็นการเจรจาที่ล้มเหลวของรัฐบาล  นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบด้วยซ้ าว่ามีข้อตกลงนี้เกิดขึ้น จึงต้องมีการทบทวนว่ากระบวนการเช่นนี้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหรือไม่  และหากประเทศไทยยังไม่เห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าว 
ยังมีช่องทางอ่ืนหรือไม่ที่จะปรับปรุงข้อตกลงนี้ให้ดีขึ้น การจัดท าร่างข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการเจรจาภายใต้
ข้อตกลงองค์การการค้าโลกเป็นระยะเวลาเกือบ ๕ ปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ความพยามยามในการเจรจา
จนได้โควตาเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศมากท่ีสุด  
 หลั งจากที่ สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เป็ น เวลาพอสมควร แล้ ว  
นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตอบชี้แจง และที่ประชุมได้มี 
มติเห็นชอบกับร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ด้วยคะแนน ๔๔๗ เสียง  
จากนั้น ประธานได้สั่งปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา 


